

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาให้คำปรึกษา และสั่งสอนชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขอย่างใกล้ชิด จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยฉบับนี้ให้สำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา ครูในดวงใจผู้เป็นต้นแบบที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ ระดับมหาวิทยาลัย แก่ข้าพเจ้าด้วยประสบการณ์ทั้งชีวิต โดยมีรู้จักเหน็ดเหนื่อย ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะความกระจ่างชัด และมีค่าอย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความเมตตา ให้ความรู้ในการทำ วิทยานิพนธ์แก่ข้าพเจ้าอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จุดประกายทางความคิดและให้การชี้แนะแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างดีเยี่ยม

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ชูขจรเดื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล อาจารย์ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช อาจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือที่ใช้ ในการทำวิจัยในครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน ที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาที่มี ประโยชน์และให้กำลังใจในการศึกษาแก่ข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร โรงเรียนเมษวดีพิทยาคมที่ได้ให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณชาวชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป่า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และสนทนากันเป็นอย่างดี ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็น กัลยาณมิตร มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณครอบครัวร่วมเย็น คุณแม่ลำไย ศรีสมชัย มารดาผู้ประเสริฐของข้าพเจ้า ผู้มีอุปการคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้การเลี้ยงดูให้คำสั่งสอนและให้การสนับสนุนทุกสิ่งทุกประการ แก่ข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมา ยากที่จะพรรณนาคุณได้หมดสิ้น ท่านเป็นต้นแห่งแรงบันดาลใจ

ทั้งหมดในการศึกษาเล่าเรียนของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัย และขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ที่มีได้เอื้อนามในที่นี้ด้วยทุกท่าน

การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของข้าพเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริง แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะเรียนให้สำเร็จ นอกจากข้าพเจ้าจะต้องมีฉันทะความปรารถนาแรงกล้าในการเรียนแล้ว ยังต้องมีวิริยะ พากเพียรพยายาม ไม่ลดละ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ต้องมีจิตตะ ใจจดจ่อ ในการเรียน ผู้ไม่ถอยและต้องมีวิมังสา ศึกษาเรียนรู้ด้วยสติปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล ซึ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายดังที่กล่าวมาด้วย จึงจะทำให้การเรียนของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จสูงสุดและที่สำคัญทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ดีและประสบผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณมายังท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยใจจริง

จรัสศรี ร่มเย็น



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY